

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 248-KH/HU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”

Căn cứ Công văn số 211-CV/BTGHU ngày 21/02/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc đề nghị phối hợp báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 248-KH/HU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch số 248-KH/HU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”; Thường trực HĐND đã chỉ đạo triển khai quán triệt Kế hoạch 248-KH/HU, ngày 19/03/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến đại biểu HĐND huyện được biết, nghiên cứu thực hiện; công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh; khuyến khích các đại biểu sáng tạo, tích cực tìm kiếm và áp dụng những mô hình có tính đột phá để khuyến khích xã hội học tập.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thường trực HĐND huyện qua các nhiệm kỳ luôn quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, cũng như công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Hoạt động giáo dục trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; hàng năm, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đều tổ chức giám sát ngành Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn về công tác chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào năm học mới, qua giám sát cho thấy từ công tác chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về công tác triển khai thực hiện của các trường học đã được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch dạy học phù hợp.

Năm học 2018 – 2019, 2019-2020 trước tình hình thiếu hụt biên chế giáo viên trong khi số trẻ đến trường tăng, trên cơ sở xem xét đề xuất của UBND huyện, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết cho phép UBND huyện thực hiện thí điểm

chủ trương “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả học đồng thiếu giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 - 2019 khi thiếu hụt người làm việc tối thiểu do số trẻ đến trường tăng” (Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 03/8/2018 của HĐND huyện) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, Nghị quyết này đã chấm dứt thực hiện do UBND tỉnh đã bố trí đủ số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau khi rà soát, đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo, giai đoạn 2017-2021, có tính đến 2030, ngày 27/12/2021 HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 thực hiện đối với giai đoạn 2022-2026, có tính đến năm 2030 đề ra các chỉ tiêu triển khai thực hiện đối với ngành giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn huyện từng bước được quan tâm đầu tư, xây dựng mới một số trường; phòng học và các phòng chức năng được trang trí thân thiện, phục vụ thiết thực cho hoạt động dạy học. Đồ dùng, trang thiết bị bên trong ngày càng được quan tâm đầu tư, cơ bản đảm bảo nhu cầu tối thiểu dạy và học. Nhiều trường đã trang cấp, mua sắm các trang thiết bị hiện đại để phục vụ đổi mới phương pháp dạy học như máy chiếu, bảng tương tác thông minh, ti vi màn hình lớn có kết nối internet. Về diện tích, khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập, tường rào, cây xanh cơ bản các trường học đảm bảo tiêu chuẩn, có môi trường cảnh quan sư phạm, xanh - sạch - đẹp - an toàn; qua giám sát thường xuyên của HĐND huyện trong thời gian qua cho thấy công tác phối hợp trong việc thực hiện môi trường gia đình – nhà trường – xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện, bên cạnh đó, có sự phối hợp các cơ quan, đoàn thể huyện và 09 khu dân cư đã góp phần thực hiện hiệu quả việc vận động học sinh ra lớp, không để học sinh bỏ học. Đặc biệt trong công tác tư vấn, hướng nghiệp học sinh phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; công tác khuyến học, khuyến tài thực hiện tốt, tác động tích cực đến việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời; cán bộ công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, nâng dần tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc theo vị trí việc làm; giáo dục nghề nghiệp từng bước chuyển góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, HĐND huyện tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện công tác giám sát hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; xây dựng đề cương khảo sát, giám sát gắn với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước; đề xuất chính quyền thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế

hoạch số 248-KH/HU và Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 thực hiện đối với giai đoạn 2022-2026, có tính đến năm 2030.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 248-KH/HU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”./.

Nơi nhận

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo HU;
- Lưu: VT, TH. Đại

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thảo